
 
ส านักภาษาต่างประเทศ 

งานแปลข่าวรอบโลก   

ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) หมวด การเมือง 

ข่าวประจ าวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หัวข้อข่าว   ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ส ารวจสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ณ มหานครเซจง ตามแผนการสร้างศูนย์บริหารราชการเมืองเซจงเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่
ความสมดุล 

    
ภาพซ้าย: ภาพถ่ายที่ระลึกในโอกาสนายพัค บยองซอก ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะฯ เดินทางส ารวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ณ มหานครเซจง ภาพขวา: นายพัค บยองซอก ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวถ้อยแถลงในการส ารวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 
ที่มาภาพ: https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพัค บยองซอก ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ในมหานครเซจง ซึ่งเป็นเมืองปกครองตนเองพิเศษ 
เพ่ือท าการตรวจสอบแผนการก่อสร้าง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายนที่ผ่านมา ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนภายหลัง
รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบ “ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยรัฐสภา” เพ่ือให้มีการด าเนินก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  

นายพัค ประธานรัฐสภาฯ เน้นย้ าว่า "หัวใจของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลคือการสร้างเมืองเซจง
ให้เสร็จสิ้น และหัวใจของการสร้างเมืองเซจงให้เสร็จสิ้นคือการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่" และ "ผมเชื่อมั่นว่า
รัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนมาต้ังอยู่ที่เมืองเซจงจะสามารถเป็นที่พ่ึงพาได้ทุกอย่างได้อย่างแท้จริง"  
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นายพัค ประธานรัฐสภาฯ ได้กล่าว "ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาที่อุทิศตนให้กับการท างานจนกระทั่ง
ประสบความส าเร็จในวันนี้ได้" โดยเฉพาะ นายชอง จินซอก รองประธานรัฐสภา และแกนน าพรรครัฐบาลและ
พรรคฝ่ายค้าน ตลอดจนประชาชนชาวเมืองเซจงที่ทุ่มเทให้กับการพิจารณาร่างกฎหมาย  

นอกจากนั้น ประธานรัฐสภาฯ ยังได้กล่าวว่า "ตั้งแต่การตัดสินใจละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในการ
พยายามผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการสร้างเมืองศูนย์บริหารราชการแห่งใหม่ในมหานครเซจง เมื่อปี ๒๕๔๗ 
มีสมาชิกรัฐสภาบางคนได้พบกับอดีตประธานาธิบดีโน มูฮยอน" และผมยังจ าได้ว่าอดีตประธานาธิบดีโน มูฮยอน 
กล่าวว่า "ถ้ามันยังเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านร่างกฎหมายก็ขอให้หยุดไว้ก่อน" ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาฯ ยังแสดงความ
เต็มใจที่จะสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่มหานครเซจง โดยกล่าวว่า  "รัฐสภาจะเร่งจัดท าแผนการก่อสร้าง
ให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้" 

นายลี ชุนฮี ผู้ว่าราชการมหานครเซจง ได้กล่าวขอบคุณนายพัค ประธานรัฐสภาฯ ที่พยายามสร้างเมือง
ศูนย์บริหารราชการในเมืองเซจงเป็นเวลา ๒๐ ปี ด้วยปรัชญาการพัฒนาประเทศที่สมดุล และหากไม่มีประธาน
รัฐสภาฯ แผนการก่อสร้างคงยากท่ีจะประสบความส าเร็จได้  

นายชอง จินซอก รองประธานรัฐสภาฯ ได้กล่าวว่า แผนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ในเมืองเซจงได้
ผ่านการอนุมัติมาเป็นเวลา ๑ เดือนแล้ว แต่ตนยังรู้สึกตื้นตันใจอย่างมาก และขอขอบคุณความพยายามของ
ประธานรัฐสภาฯ ในการท างานร่วมกับสมาชิกรัฐสภาทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเพ่ือผลักดันโครงการ
ดังกล่าว  

นายยุน โฮจุง แกนน าพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลี กล่าวว่า ขอขอบคุณประธานรัฐสภาฯ ที่เป็นผู้น า
ในการผลักดันท าให้เมืองเซจงกลายเป็นเมืองหลวงการบริหารราชการแผ่นดินแห่งใหม่ในการอนุมัติให้มีการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาขึ้น  

ส าหรับสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในมหานครเซจง ซึ่งเป็นเมืองปกครองตนเองพิเศษ 
มีขนาดพ้ืนที่ก่อสร้างคิดเป็น ๖๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของอาคารรัฐสภาในปัจจุบัน
คือ ๓๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

 
ที่มาของข่าว  :  https://www.naon.go.kr/more/assemblyMagazine/addIns.do 

วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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